



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
12 สิงหาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 11 ส.ค. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 21,038 ราย ผู้ป่วยสะสม 816,989 ราย รักษาหายเพิ่ม 22,012 ราย รักษาหายสะสม 600,152 ราย ยังรักษาอยู่ 210,042 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 207 ราย เสียชีวิตสะสม 6,795 ราย ฉีดวัคซีนแล้ว 21,717,954 โดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 205,426,520 ราย เสียชีวิต 4,336,604 ราย รักษาหาย 184,427,701 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ WHO ต้องการเงินทุน 7.7 พันล้านดอลลาร์ ช่วยประเทศยากจนจากโควิดเดลต้า **สหรัฐฯ** รัฐโอไฮโอพบแอนติบอดีต้านโควิดในกวางทางขาว สันนิษฐานว่าอาจมีการแพร่เชื้อจากมนุษย์ไปสู่สัตว์อีกสายพันธุ์หนึ่งแล้ววกกลับมาจากสัตว์สู่คน **โปรตุเกส** เตรียมฉีดวัคซีนให้เด็กอายุ 12-15 ปี **ศรีลังกา** ฉีดวัคซีนให้ประชาชนเกือบ 5 แสนคนในวันเดียว **เวียดนาม** สธ. เห็นชอบทดลองใช้สมุนไพรป้องกันและรักษาโควิด **เยอรมนี** พยาบาลทำขวดวัคซีนไฟเซอร์แตก เลย์ฉีดน้ำเกลือให้ผู้มารับวัคซีนประมาณ 8,500 ราย

ประเด็นสำคัญ

1.ขอความโปร่งใสการกระจายไฟเซอร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวไทย)

-แพทย์พยาบาลเพื่อมวลชน กลุ่มแพทย์เพื่อประชาธิปไตย นำโดย นพ.ทศพร เสรีรักษ์ และ พญ.ของขวัญ พูจิตนรินทร์ เข้าพบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เพื่อยื่นหนังสือข้อคิดเห็นภาคประชาชนเกี่ยวกับการจัดการวัคซีนโควิด ให้นำเข้า mRNA-โปรตีนซับยูนิต โดย รมว.สธ. กล่าวว่า จัดสรรวัคซีนให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านหน้าครบทุกคนตามแผน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีนโยบายกลุ่มวีไอพี มีแต่ประชาชนซึ่งจะเร่งฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงและเร็วที่สุด

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดสจัดส่งเร็วกว่ากำหนดเดิม 9 ส.ค. โดยส่งไป 4 ส.ค. เป็นล็อตแรก ประมาณ 50% ของรายชื่อบุคลากรสาธารณสุขด้านหน้าที่ได้รับจากแต่ละรพ. และ 9 ส.ค. ได้จัดส่งล็อตที่ 2 ให้ครบถ้วน

2.สต็อกฟาวิพิราเวียร์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, สำนักข่าวไทย

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ระบุ ยาฟาวิพิราเวียร์เดิมสั่งซื้อจากต่างประเทศ 40 ล้านเม็ด ราคาเม็ดละ 40-50 บาท แต่เนื่องจากค่าเงินอ่อนลงทำให้จัดซื้อได้เพิ่มเป็น 80 ล้านเม็ด คาดว่าในเดือน ส.ค. - ก.ย. จะมีขายอย่างเพียงพอ โดยขณะนี้ทยอยส่งมา 2 - 3 วัน/ครั้ง และอก.เดินหน้าผลิตยาฟาวิพิราเวียร์แล้ว ต้นทุนการผลิตถูกลงเหลือเม็ดละ 17 บาทเท่านั้น

3.พ.ร.ก.จำกัดความรับผิดฯ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, ผจก., ไทยโพสต์, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, INN, thestandard, workpointtoday, infoquest, mcot

-นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ให้สัมภาษณ์ถึงพ.ร.ก.จำกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ชี้แจงว่าเป็นเพียงการหาหรือของคณะแพทย์ ยังไม่ถึงขั้นการยกเว้น และยังไม่มีแผนเสนอร่าง ครม. โดยส่วนตัวได้แจ้งให้สธ.กลับไปทบทวนเพราะสถานการณ์ขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องทำ และอาจไม่เข้าข่ายที่จะสามารถออกเป็นพ.ร.ก.ได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน 360 องศา, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ประชาชาติ, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, mthai, Themetter, pptvhd36, TNN, springnews, ch7, INN, mcot, isranews) ทวีตช่อง 9, Thaibps

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. พร้อมคณะผู้บริหาร สธ. ร่วมกันออกแถลงการณ์ขอให้คุ้มครองผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โรคโควิด 19 ระบุว่า ผู้บริหาร สธ. และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ สภาวิชาชีพเห็นพ้องว่า ระบบสาธารณสุขของไทยได้ต่อสู้กับโรคนี้มานานเกือบ 2 ปี สถานการณ์ทุกด้านมีความเร่งด่วน ซึ่งการตัดสินใจและทำงานในภาวะเร่งด่วนมีข้อจำกัดด้านองค์ความรู้และทรัพยากร อาจก่อให้เกิดความไม่สมบูรณ์ ผิดพลาดในการปฏิบัติงานโดยสุจริตใจ สธ.จึงร่วมภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ เสนอให้รัฐบาลหามาตรการปกป้องคุ้มครองผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนนักวิชาการ เพื่อลดความวิตกกังวลและสร้างความมั่นใจในการทำงานที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ

-นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ถ้าไม่มีการคุ้มครองคณะบุคคลดังกล่าวก็ไม่นำมาฉีดให้ทำ

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ให้ขาดขวัญกำลังใจในการทำงาน เพราะที่ผ่านมามากกลุ่มนี้ยืนยันมาตลอดว่าทำงานโดยสุจริต จึงควรดำเนินการรับฟังความคิดเห็นในประเด็น ดังนี้ 1.ใครควรได้รับการคุ้มครองจากพ.ร.ก.ฉบับนี้ 2.ควรให้บุคลากรสาธารณสุขมีมติว่าควรให้คณะบุคคลตามข้อ 7 ได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.ก.นี้หรือไม่ และ 3.พ.ร.ก.นี้ควรได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายในการบังคับใช้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและขวัญกำลังใจแก่บุคลากรสาธารณสุขด้านหน้าอย่างแท้จริง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.และนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.พรรคก้าวไกล วิพากษ์วิจารณ์ร่างพ.ร.ก.ดังกล่าว ว่า กฎหมายนี้อยู่ในขั้นตอนยกร่าง ที่วิจารณ์กันเป็นเอกสารนำเสนอ ไม่มีรายละเอียด การพาดพิงว่าคนในคณะกรรมการชุดที่ให้ความเห็นว่าประเทศไทยไม่ควรเข้าร่วมโครงการโคแวกซ์ไม่ควรได้รับการปกป้อง ชัดเจนว่าต้องการเอาผิดไปถึงอาจารย์แพทย์ คณะผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาช่วยเรื่องวัคซีนด้วย

4.ยาฟ้าทะลายโจรปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก., pptvhd

-ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการ รมว.ยุติธรรม รับหนังสือร้องเรียนจาก น.ส.มณีรัตน์ บำรุงสวัสดิ์ ตัวแทนกลุ่มผู้เสียหายที่ถูกหลอกให้ซื้อยาฟ้าทะลายโจรผ่านเพจ “ขายเสื้อผ้าปลีกส่ง ถูกมาก By Ployy” มีผู้เสียหายกว่า 380 คน มูลค่าความเสียหายมากกว่า 500,000 บาท แนะนำไม่ควรซื้อยาฟ้าทะลายโจรผ่านเว็บไซต์หรือตามเพจทั่วไปที่มีราคาถูกกว่าปกติ

5.วัคซีนไฟเซอร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, TNN, pptvhd36) โทรทัศน์ 9

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า ได้เตรียมสั่งซื้อวัคซีนไฟเซอร์เพิ่มอีก 10 ล้านโดส จะมาถึงในไตรมาส 4 พร้อมกับวัคซีนที่สั่งซื้อ 20 ล้านโดส เพื่อฉีดในประชาชนทั่วไป ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ การสั่งซื้ออยู่ในระหว่างการพิจารณาหาหรือในรายละเอียด

6.ข้าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-อ.ย. ยืนยัน กรณีผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Herb Siam White Galingale Extract อ้างช่วยบำรุงปอด ด้านไวรัสโควิด 19 เป็นข้าวปลอม ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีเลข อย.จริง แต่ไม่ได้ยื่นข้อมูลประสิทธิภาพในการยับยั้งโควิด 19 และบำรุงปอดตามกล่าวอ้าง

7.จับตากลซื้อ ATK ได้ของถูกแต่คุณภาพต่ำ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, TNN, mcot, topnews) โทรทัศน์ 7, TNN

-นางศิรินุช ชิววันพิศาลนุกูล รองผอ.อภ. เผยว่า อภ.ได้จัดซื้อชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชุด กับบริษัททอสแลนด์ แคปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด ประมาณชุดละ 70 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนและรับรองมาตรฐานจาก อย.แล้ว ทำให้ประหยัดงบประมาณภาครัฐได้กว่า 400 ล้านบาท

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติ, facebook

-ชมรมแพทย์ชนบท ระบุ กรณีการจัดซื้อชุดตรวจ ATK ของ อภ. รายงานข่าวเบื้องต้นระบุว่า อาจเป็นบริษัทหรือยี่ห้อที่สหรัฐอเมริกาเรียกคืน พร้อมกับตั้งคำถามว่า หากจะเอามาใช้ในประเทศไทยอะไรจะเกิดขึ้น

8.รพ.สงฆ์สร้าง Temple Isolation

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, เดลินิวส์, mcot, pptvhd36

-นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากกรณีพระ เณร และฆราวาสโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดผ่องพลอยวิริยาราม ติดเชื้อโควิด 202 ราย จึงมอบหมายให้รพ.สงฆ์ลงพื้นที่ดูแลและสร้างสถานแยกกักตัวที่วัด (Temple Isolation) เพื่อป้องกันการปะปนกับผู้ติดเชื้อ ซึ่งผู้ป่วยทั้งหมดมีอาการอยู่ในกลุ่มสีเขียว ให้มีการดูแลแบบองค์รวมภายในชุมชน และเริ่มพิจารณาให้ยาฟาวิพิราเวียร์ให้เร็วที่สุด เพื่อลดการแพร่เชื้อและลดความรุนแรงของโรค

9.รพ.ให้รักษาโควิดก่อนทำคลอด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-เฟซบุ๊กกลุ่ม WeCare อาสาเพื่อไทย ที่ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากโควิด 19 เผย สาวท้อง 37 สัปดาห์ติดโควิด รพ.ที่ฝากครรภ์ย่านนนทบุรีแจ้งให้รักษาโควิดให้หายก่อนค่อยมาคลอด แต่รพ.ไม่สามารถรักษาโควิดให้ได้ ทำให้ไม่แน่ใจว่าหากถึงกำหนดคลอดแล้วยังไม่มีเอกสารยืนยันว่ารักษาโควิดหาย รพ.จะรับทำคลอดหรือไม่

10.การสนับสนุนรับมือโควิด 19 จากสหรัฐฯ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กท.ธุรกิจ, thejournalistclub

-นางลินดา โธมัส-กรีนฟิลด์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรสหรัฐฯ ประจำ UN เข้าเยี่ยมคารวะนายภา ซึ่งได้ขอบคุณรัฐบาลสหรัฐฯ ในการรับมือกับโควิด 19 โดยเฉพาะการบริจาควัคซีนกว่า 1.5 ล้านโดส โดยเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรสหรัฐฯ กล่าวว่า สหรัฐฯ จะมอบวัคซีนให้ไทยอีก 1 ล้านโดสเร็วๆ นี้ และจะมอบความช่วยเหลือมูลค่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ด้วย

11.เตรียมจองชื้อยาโมลนูพิราเวียร์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, TNN

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ แนวทางการวินิจฉัยผู้ป่วยโควิด 19 มีทั้ง RT-PCR และ ATK ส่วนแนวทางการรักษามีการปรับเล็กน้อย รวมไปถึงเกณฑ์การให้ยาฟาวิพิราเวียร์ เรมเดซิเวียร์ ฟาโทลาลยโจ หรือยาอื่นๆ ส่วนยาโมลนูพิราเวียร์ เป็นกลุ่มยาแอนตีไวรัสที่ผ่านการศึกษาระยะ 2 แล้ว กำลังทำระยะ 3 ในต่างประเทศ และจะมีการทำกลุ่มตัวอย่างด้วย ซึ่งไทยได้มีการพูดคุยกับบริษัทยาเพื่อเตรียมตัวบางส่วน โดยผู้ผลิตเริ่มส่งสัญญาณว่าในปีนี้จะผลิตยาได้เท่าไรและมีประเทศใดจองไปแล้ว

12.ทูลราคาเสี่ยงภัยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : Instagram

-ผู้ใช้ชื่อ "Watchdog.sct" โพสต์ว่า รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิดรอบเดือน ม.ค.-มี.ค. 3.5 ล้านบาท ให้นำบุคลากรทางการแพทย์เซ็นเบิกเงินแหวละ 1,000 บาท แต่ได้รับจริงแค่ 400 บาท อ้างว่างบไม่พอต้องนำมาเฉลี่ย เมื่อขอดูเอกสารทางการเงิน รพ.แจ้งว่าส่งไปให้สสจ.หมดแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-นพ.ปริญญา นากบุญบุตร นพ.สสจ.กำแพงเพชร เผยความคืบหน้ากรณีตรวจสอบการทุจริตของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สสจ.กำแพงเพชร ว่า พบการยกยอกเงินเข้าบัญชีตนเอง 12.7 ล้านบาท ตรวจสอบพบเงินที่สูญหายไปจริง 8.6 ล้านบาท เป็นค่าเสี่ยงภัยโควิด 3.7 ล้านบาท ที่เหลืออยู่ในหมวดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ขณะนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงจรรยาละเอียดการทุจริต และดำเนินการตรวจสอบความผิดทางละเมิดที่เกี่ยวข้องทางวินัย

13.ผล RT-PCR เคลมประกันโควิดได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bangkokbiznews

-ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงประเด็นผู้ผลตรวจเป็นบวกต้องการไปรับรองแพทย์เพื่อเคลมประกัน ว่า เมื่อพบผลตรวจ ATK เป็นบวก เจ้าหน้าที่จะตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR เพื่อยืนยันผล สามารถนำผลตรวจ RT-PCR ไปเคลมประกันได้โดยไม่ต้องขอไปรับรองแพทย์ ส่วนผู้ที่ตรวจด้วยวิธี RT-PCR ตั้งแต่แรก สามารถนำไปเคลมประกันได้เลย

14.จนท.เสียชีวิตหลังฉีดไฟเซอร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ข่าวสด

-เจ้าหน้าที่สาธารณสุขด่านหน้า เสียชีวิตในรพ.สต.บางคลาน หลังฉีดไฟเซอร์ได้วันเดียว สสจ.พิจิตรกำลังเร่งหาสาเหตุ

15.เสียชีวิตหลังออกจากรพ.บุษราคัม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch3plus

-จากกรณีหญิงวัย 82 ปี และชายวัย 86 ปี ติดเชื้อโควิด รอเตียงมาหลายวัน โดยชายป่วยด้วยโรคหัวใจ ไม่มีแรง ทานอาหารไม่ได้ หายใจลำบาก ต่อมาทั้งคู่ได้เข้ารับการรักษาในรพ.บุษราคัม และเพิ่งกลับบ้านเมื่อ 2 ส.ค. แต่หลังจากกลับมาฝ่ายชายอาการแยลงและเสียชีวิต

16.เสียชีวิตหลังฉีดซิโนแวค

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-หญิงวัย 95 ปี เสียชีวิตหลังฉีดซิโนแวค 2 วัน โดยตอนลงทะเบียนระบุว่าจะได้แอสตรา 2 เข็ม แต่ตอนฉีดจริงเป็นสูตรไขว้

17.บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ข่าวสด

-นายสุชนันต์ กิตติศุภกร ผอ.สำนักงานแพทย์ เผยว่า มีแพทย์หญิงของรพ.เจริญกรุงประชารักษ์ติดเชื้อโควิดและเสียชีวิตจริงโดยมาปณกิจศพไปเมื่อ 9 ส.ค. ที่ผ่านมา

18.ขอให้ฉีดวัคซีนพระ-ณรร จนท.ในวัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-วัดคลองส่งน้ำ จ.นครราชสีมา รับประทานพิธีมาปนกิจผู้ป่วยโควิด 19 จากรพ.มหาราชนครราชสีมา โดยทั้งพระภิกษุ-สามเณร มัคทายก สัปเหร่อ หรือบุคลากรภายในวัด ยังไม่มีใครได้ฉีดวัคซีนโควิด 19 ทั้งที่แจ้งรายชื่อจองฉีดวัคซีนไปเกือบ 3 เดือนแล้ว ขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดหาวัคซีนให้ด้วย

19.รายงานผู้ติดเชื้อและคลัสเตอร์ใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์, isaranews, nationtv, INN, kapook)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. รายงานพบคลัสเตอร์ใหม่ 3 แห่ง ใน 3 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร บริษัทปิโตรเลียมติดเชื้อ 19 ราย ราชบุรี บริษัทอาหารสำเร็จรูป อ.เมือง ติดเชื้อ 32 ราย และ ปราจีนบุรี บริษัทเครื่องดื่ม อ.บ้านสร้าง ติดเชื้อ 26 ราย นอกจากนี้ ภูเก็ต ลูกเรือสินค้าไทยติดเชื้อ 17 ราย ระหว่างเดินทาง 9 ราย อาการสีเขียวให้รักษาตัวอยู่บนเรือ ประสาน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เจ้าท่าจังหวัดขอนแก่น ส่งตัวเข้ารักษา ขอนแก่น จับตาคัลส์เตอร์ตลาดหนองหม่น ต.บ้านเป็ด อ.เมือง ที่เชื่อมโยงกับคลัสเตอร์ตลาดศรีเมืองทอง หลังพบพ่อค้าแม่ค้าติดเชื้อแล้ว 12 ราย และมีกลุ่มเสี่ยงและมารายงานตัวแล้วกว่า 800 ราย พระนครศรีอยุธยา พนาง.ขับรถถูกเฉี่ยว สสจ.พระนครศรีอยุธยา ติดโควิดซ้ำห่างจากครั้งแรกเพียง 1 เดือน แพทย์เผยภูมิอาจลดลงเพราะทำงานหนัก พักผ่อนน้อย เตรียมตรวจเชื้อหาสายพันธุ์</p>	
<p>มาตรการอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ภายใต้แนวคิด “ก้าวผ่านวิกฤตโควิด 19 สู่ทศวรรษแห่งการปฏิรูประบบสุขภาพ” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี รวมทั้งความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายและกฎหมายด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยในงานมีการเสวนาวิชาการ “Quarantine ปลอดภัย มั่นใจอนามัยสิ่งแวดล้อม”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวขอบคุณและชื่นชมทีมแพทย์ชนบท 38 ทีมทั่วประเทศ ที่ร่วมดำเนินการเชิงรุกในพื้นที่กทม. โดยผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยจะนำเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาที่บ้านและที่ชุมชน พร้อมจ่ายยาฟ้าทะลายโจรหรือยาฟาวิพิราเวียร์ เพื่อรักษาอย่างรวดเร็วที่สุด ทำให้การควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่กทม. มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, thaipbs, mcot, moneyandbangking)</p> <p>-นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัด สธ. กล่าวถึงการปฏิบัติงานเชิงรุกของกลุ่ม CCRT ที่เป็นความร่วมมือของ สธ. ชมรมแพทย์ชนบท และ กทม. ว่า ลงพื้นที่ในชุมชนเป็นครั้งที่ 3 ระหว่าง 4-10 ส.ค. สามารถตรวจค้นหาผู้ป่วยในชุมชนด้วย ATK ได้ 145,566 คน พบผู้ติดเชื้อโควิด 16,186 คน แบ่งเป็น สีเขียว 11,216 คน สีเหลือง 4,639 คน สีแดง 331 คน สะท้อนว่ายังต้องมีการติดตามและค้นหาผู้ป่วยในระดับชุมชนต่อไป ได้จ่ายยาฟ้าทะลายโจร 3,614 คน ยาฟาวิพิราเวียร์ 9,343 คน และฉีดวัคซีน 7,761 คน สำหรับในโอกาสวันแม่ ขอให้กอดแม่ผ่านทางโซเชียล แสดงความรักแบบมีระยะห่าง ส่วนแม่ที่ตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ควรไปฉีดวัคซีนซึ่งฉีดได้ทุกชนิดที่มีขณะนี้ ที่คลินิกฝากครรภ์หรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7</p> <p>-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ย้ำว่า การดูแลผู้สูงอายุที่บ้านต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด คือ 1.งดจัดกิจกรรมรวมกลุ่มในบ้าน 2.งดการกินอาหารร่วมกัน 3.จำกัดการเยี่ยม 4.สวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ร่วมกับผู้อื่น 5.ทำความสะอาดสถานที่และพื้นผิวที่สัมผัสร่วมบ่อย ๆ 6.บุคคลในครอบครัวล้างมือบ่อยๆ 7.จัดให้มีระบบระบายอากาศในห้องพัก และ 8.กำหนดสัดส่วนของผู้ดูแลต่อผู้สูงอายุให้น้อยลง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, ผจก., โพสต์ทูเดย์</p> <p>-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เปิดหน่วยคัดกรองและรพ.สนามครบวงจร (End-to-End) กลุ่มปตท. พร้อมขอบคุณภาคเอกชนที่ร่วมกับภาครัฐช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 และชื่นชมปตท.ที่เข้าร่วมกับ สธ. สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการจัดตั้งโครงการ “ลมหายใจเดียวกัน” มีหน่วยคัดกรอง-รพ.สนามครบวงจร เปิดพื้นที่ 4 จุดบริการประชาชน ได้แก่ จุดที่ 1 หน่วยคัดกรองโครงการลมหายใจเดียวกัน ณ อาคาร EnCo Terminal หรือ Enter ถ.วิภาวดีรังสิต ส่วนจุดที่ 2, 3 และ 4 จัดเตรียมเป็นรพ.สนามครบวงจร โครงการลมหายใจเดียวกัน รองรับผู้ป่วยทุกระดับความรุนแรง ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ปิยะเวท</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot, springnews</p> <p>-น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า นายกรัฐมนตรี ชื่นชมทีมนักวิจัยไทยจาก ศูนย์ไบโอเทค สวทช. ที่พัฒนาวัคซีนแบบพ่นจมูกชนิด Adenovirus-based และ Influenza-based ซึ่งผ่านการทดสอบภูมิคุ้มกันในหนูทดลองแล้ว จะมีการยื่นเอกสารเพื่อขอทดสอบในมนุษย์ โดยจะร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หากได้ผลดีจะผลิตได้ประมาณกลางปีหน้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์)</p> <p>-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงกรณีผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาแบบ home isolation แต่ยังไม่ได้รับวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยโควิด ว่า การตรวจหาเชื้อด้วย ATK ในพื้นที่กทม. อยู่ในเชิงการรับรู้และเข้าสู่การรักษา ยังไม่ได้วินิจฉัยเป็นผู้ป่วยยืนยันโควิด 19 ในรายงานประจำวัน</p> <p>-ศบค. ระบุ ตั้งแต่ 1 ม.ค.-10 ส.ค. 2564 มีเด็กติดเชื้อโควิด 79,989 คน แบ่งเป็น กรุงเทพฯ 18,260 คน ส่วนภูมิภาค 61,729 คน แต่ยังมีเด็กจำนวนมากที่ผู้ปกครองป่วยหรือเสียชีวิตแล้วขาดคนดูแล ซึ่งประชาชนที่พบเห็นสามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด 19 เข้าช่วยเหลือได้ ผ่านไลน์ แอปฯ สายด่วน 1300 หรือบ้านพักเด็กและครอบครัวทั้ง 77 จังหวัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>-นพ.สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา นพ.สสจ.ขอนแก่น ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ม.ขอนแก่น โดยมีการปรับเปลี่ยนหอผู้ป่วย 3 แห่ง รับผู้ป่วยได้ถึง 300 เตียง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>อาการไฮเปอร์เวนติเลชัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, mcot, pptvhd36</p> <p>-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย Hyperventilation Syndrome เกิดจากภาวะเครียด วิตกกังวล หรือกดดันมากเกินไป ทำให้ผู้ป่วยมีอาการหายใจเร็วเกิน อาจจะทำให้รู้สึกหายใจลำบาก ซาปลายมือปลายเท้า หรือมือเท้าจีบเกร็ง แต่ไม่รุนแรงจนเป็นอันตราย เมื่อเกิดอาการ ควรตั้งสติ พยายามควบคุมการหายใจให้ช้าลง ถ้าไม่สามารถหายใจช้าลงได้ อาจใช้ถุงกระดาษหรือกรวยกระดาษครอบปากและจมูกเพื่อให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับคืนสู่กระแสเลือด ช่วยให้ภาวะกรดต่างคืนสู่สมดุล ญาติหรือผู้ใกล้ชิดต้องลดความตึงเครียดเพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลาย ตัวผู้ป่วยต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งของสุขภาพจิต ฝึกการเผชิญปัญหาต่าง ๆ ฝึกวิธีการหายใจและการผ่อนคลาย ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ หากมีอาการบ่อยหรือเป็นมากขึ้นอาจต้องปรึกษาจิตแพทย์</p>	-
<p>วัคซีนไขหวัดใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามรัฐ, ch7, soudhitalk, TNN, thejournalistclub</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เชิญชวนให้ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2.เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี 3.ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน 4.ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป 5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6.โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ และ 7.โรคอ้วน เข้ารับวัคซีนไขหวัดใหญ่ได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้าน และสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ - 31 ส.ค. 2564 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และขอให้ติดตามข่าวสารเรื่องระยะเวลาในการฉีดวัคซีนต่อไป</p>	-
<p>เจลแอลกอฮอล์ปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : facebook</p> <p>-เพจ Drama-addict โพสต์ภาพและข้อความว่า ลูกเพจไปร้านสะดวกซื้อซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เกิดอาการปวดแสบที่มือและขึ้นผื่นแดง เกรงว่าจะเป็นเจลแอลกอฮอล์ที่ใช้เมทานอลซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพถึงขั้นเสียชีวิตได้ จึงแนะนำให้แจ้งร้านสะดวกซื้อเก็บเจลไปตรวจและแจ้ง อย. สคบ. เพราะอาจเป็นเหยื่อขบวนการขายเจลแอลกอฮอล์ปลอม</p>	-